



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา “DRONE & UAV ในห้วงอากาศ ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยด้านการบิน” และการจัดแสดงนิทรรศการโดรนและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่.....



“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx

งานประชุมเสวนา “DRONE & UAV ในห้วงอากาศ ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยด้านการบิน”

การจัดเสวนา “DRONE & UAV ในห้วงอากาศ ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยด้านการบิน” การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รัศมี ๙ กิโลเมตร รอบสนามบิน และพื้นที่ที่มีความสำคัญ ด้านความมั่นคง ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายสอดส่องผู้กระทำความผิด รวมทั้งหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เล่นโดรนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและความมั่นคง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

- การบรรยาย “บทบาทกองทัพอากาศในกรณีโดรน / ยูเอวี กับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบิน” จาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ

- วีดิทัศน์ “การควบคุม กำกับดูแลการใช้โดรน / ยูเอวี ของประเทศไทย”

- การเสวนา “โดรน / ยูเอวี กับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบิน” โดย คุณปริดา ยังสุขสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, คุณสมศักดิ์ สิริพัฒนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานการอนุญาตและกำกับเครื่องวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช., คุณธนศ ดวงพัตรา บริษัท ไทยสกาย ดิจิตอล จำกัด (ผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการถ่ายภาพทางอากาศมากกว่า ๔๐ ปี) และ พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นิทรรศการการจัดแสดงเกี่ยวกับโดรน / ยูเอวี ของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ

- การตอบปัญหา ข้อซักถาม กรณีการขอจดทะเบียนความถี่ในการใช้โดรน และการขออนุญาตขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโดรน จาก คุณประทีป สังข์เทียม ผู้อำนวยการส่วนสำนักงานการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) คุณมณี ขึ้นเอื้อย และคุณภิมชาติ ศรีทิพย์ พนักงานกองใบอนุญาตประกอบกิจการ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรมืออาชีพ

- การอบรมเรื่องกฎการบิน (Regulation) และการใช้ห้วงอากาศ (Airspace) สำหรับอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก โดยสถาบันการบินยูนิคอร์น เอวีเอชั่น (Unicorn Aviation Institute : UNA)

- การสาธิตอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กของกองทัพอากาศ (Anti Drone)

ทั้งนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนความถี่ในการใช้โดรน อีกด้วย

อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายพิเศษในหัวข้อ " ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ "



พลอากาศเอก ประพันธ์ ฐปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ หัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์" เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กองทัพอากาศ กำหนดประกอบพิธีอุปสมบทหมู่ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพอากาศและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พัทธสีมาวัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้แทนกองทัพอากาศ ขอบคุณผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมขอบคุณ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนารัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่กองทัพอากาศ ดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเครื่องบินฝึกขับไล่แบบที่ ๑ (L-39 ZA/ART) ประสบอุบัติเหตุที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พร้อมมอบแจกันดอกไม้และของที่ระลึก เป็นการขอบคุณบุคลากรในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ ตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กรมช่างอากาศ



พลอากาศตรี ภาณุวัชร เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ในการเข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ที่กรมช่างอากาศ โดยรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงของกรมช่างอากาศ ก่อนดำเนินการตรวจการปฏิบัติราชการด้านอื่น ๆ ต่อไป ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวซยันต์รังสฤษฏ์ กรมช่างอากาศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ทำหน้าที่โฆษก พิธีกร และผู้ดำเนินรายการของกองทัพอากาศ



พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ทำหน้าที่โฆษก พิธีกร และผู้ดำเนินรายการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมท้าวสักเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒



พลอากาศตรี สุพจน์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ โดยมี พลโท เดชอุดม นิษรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองทัพอากาศที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด



นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ศิริตูลานุกค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๒๐๑ คน เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจันทร์เบกษา และบริเวณลานจอดขังหอบังคับการบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๗ และหน่วยบิน ๒๐๓๗ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่หน่วยบิน ๒๐๓๗ และกองบิน ๗ ให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) จากหน่วยบิน ๒๐๓๗ และกำลังพลจาก กองบิน ๗ เข้าสนับสนุนการค้นหาผู้สูญหาย ในเหตุการณ์เรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จนเสร็จสิ้นภารกิจ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยบิน ๒๐๓๗ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตاپี้ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี